

CÁC CÂU THƯỜNG ĐƯỢC HỎI

Bầu Phiếu Theo Thứ Bậc Chọn Lựa Là Gì?

Bầu Phiếu Theo Thứ Bậc Chọn Lựa hoặc “Bầu Phiếu để Có Chung Quyết Ngay Lập Tức” cho phép các cử tri chọn lựa ba vị ứng cử viên theo thứ tự thích hợp khi đánh gạch vào lá phiếu. Thứ Bậc chọn lựa của các phiếu bầu loại trừ nhu cầu cho các cuộc bầu cử chung quyết, và đã được chấp thuận để dùng trong các Thành Phố Berkeley, Oakland và San Leandro

Lá phiếu của tôi có được tính nếu tôi bỏ phiếu cho một ứng cử viên ba lần hay không?

Có. Lá phiếu của quý vị sẽ được tính một lần cho ứng cử viên đó.

Lá phiếu của tôi có được tính nếu tôi chỉ bỏ phiếu cho một chọn lựa hay không?

Có. Lá phiếu của quý vị sẽ được tính một lần cho sự chọn lựa đó.

Làm Cách Nào Các Phiếu Bầu Theo Thứ Bậc Chọn Lựa Được Tính Đếm?

Với cách Đầu Phiếu Theo Thứ Bậc Chọn Lựa, nếu một ứng cử viên nhận được một đại đa số (50%+1) của các phiếu bầu cho ngôi vị chọn lựa thứ nhất của chức vị, thì vị ứng cử viên đó sẽ được đắc cử. Tuy nhiên, nếu không có ứng cử viên nào nhận được đại đa số phiếu bầu ở phần chọn lựa thứ nhất thì một thể thức loại trừ sẽ được bắt đầu. Vị ứng cử viên nhận được ít số phiếu bầu nhất cho hạng chọn đầu tiên sẽ bị loại khỏi. Kế đến thì mỗi phiếu bầu của vị đó cho các thứ hạng kế tiếp được chuyển cho các ứng cử viên đã được chọn lựa theo thứ bậc. Thể thức loại trừ này sẽ tiếp tục cho đến khi một ứng cử viên nhận được đại đa số các phiếu bầu và được xem là người được thắng cử.

Làm Cách Nào Tôi Đánh Dấu Vào Lá Phiếu Bầu Theo Lối Thứ Bậc Chọn Lựa?

Lá phiếu Bầu Theo Lối Thứ Bậc Chọn Lựa được soạn sẵn bằng các khuôn hàng nằm cạnh bên nhau cùng liệt kê tên của các ứng cử viên trong ba hàng cột. Thể thức này cho phép người cử tri chọn lựa người ứng cử viên đứng hàng đầu cho hàng cột thứ nhất, người ứng cử viên ở hạng hai cho hàng cột thứ nhì, và người ứng cử viên ở hạng ba cho vào hàng cột thứ ba. Các vị cử tri sẽ nối liền phần đầu và đuôi của mũi tên đặt cạnh mỗi tên của ứng cử viên mà họ chọn.

Tôi có phải xếp hạng cho ba ứng cử viên vào mỗi chức vị không?

Không. Một người cử tri có thể –nhưng không bị đòi hỏi- để xếp hạng ba sự chọn lựa cho mỗi chức vị. Nếu có ít hơn ba ứng cử viên cho cùng một chức vị, hoặc việc xếp hạng ít hơn là ba vị ứng cử viên thì quý vị có thể để trống bất cứ khuôn cột hàng nào.

Nếu tôi muốn cho người ứng cử viên mà tôi chọn lựa đứng hàng đầu được đắc cử, tôi có nên xếp vị ứng cử viên đó đứng hạng đầu, rồi đến hạng thứ hai và hạng thứ ba không?

Không. Việc xếp loại một ứng cử viên nhiều hơn là một lần không có lợi cho vị ứng cử viên đó. Nếu một cử tri xếp hạng một ứng cử viên như là sự chọn bầu thứ nhất, sự chọn bầu thứ hai và thứ ba thì cũng giống như vị cử tri đó bỏ trống các hàng cột thứ hai và thứ ba. Nói một cách khác, nếu một ứng cử viên bị loại ra thì vị ứng cử viên đó sẽ không được nhận các phiếu bầu cho hạng thứ hai và hạng thứ ba.

Tôi có thể cho các ứng cử viên có cùng một thứ hạng không?

Không. Nếu một cử tri bầu một thứ hạng cho nhiều hơn một ứng cử viên, thì phiếu bầu ấy không thể được tính đến. Chỉ có một ứng cử viên có thể được đứng ở hạng đầu, hạng thứ hai, hoặc hạng thứ ba.

Tôi có thể viết tên ứng cử viên vào bất cứ hàng cột nào trong lá phiếu của tôi không?

Dạ được. Mỗi trang cột cung ứng một khoảng trống để Viết Tên các ứng cử viên hợp lệ vào. Chỉ có các ứng cử viên có tên hợp lệ thì mới được nhận các phiếu bầu. Sau lúc đã viết tên một ứng cử viên hợp lệ, xin nhớ nối liền phần đầu và phần cuối của mũi tên nằm cạnh bên khoảng trống.

CÁC CÂU THƯỜNG ĐƯỢC HỎI

Sẽ có cuộc bầu chung quyết phải không?

Không, Bầu Phiếu Theo Thứ Bậc Chọn Lựa loại trừ nhu cầu cho cuộc bầu chung quyết.

Nếu tôi có các câu hỏi thêm thì sao?

Nếu quý vị có thêm các câu hỏi về bầu phiếu theo thứ bậc chọn lựa, xin gọi cho Văn Phòng Ghi Danh các Cử Tri ở số (510) 272-6933.
